

รายงานสังคมนิตร์ ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2513 ประจำวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

🎤 **เปิดประชุม** โดยนายภาฯ คุณศศิวิมล ศรีถาวร : ท่านนายภาฯกล่าวเปิดการประชุมประจำสัปดาห์ และกล่าวทักทายเพื่อนสมาชิกด้วยคำเมืองที่ไพเราะ หวานและน่ารัก “ม่วนอกม่วนใจจะได..ก่บ่เต้าวันนี้” เป็นวันที่เราจะได้มารดน้ำคำหัวสุมาคารวะผู้อาวุโสของเรา โดยเราได้เรียนรู้กับท่านมาตลอด...

🎤 **พิธีกร** โดย อ.สิทธิพร พัฒนสามคำ : กล่าวทักทายเพื่อนสมาชิก “ขอโอกาสนี้นำความสุขกายสบายใจมาสู่พี่น้องสโมสรรฯ” สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2518 โดยผู้ริเริ่มคือ อ.ไมตรี ชาติบุรุษ ซึ่งท่านมีแรงบันดาลใจจากการฝึกพูดแบบสากลในระบบโทสมาสเตอร์ที่กรุงเทพฯ ในการจัดตั้งได้ชักชวนคนหลากหลายอาชีพรวมกันที่เป็นชาวเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์คือ การฝึกพูด การฟัง ฝึกบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำในชุมชน ด้านข้างคือธงสโมสรรฯ ที่เป็นสัญลักษณ์ของสโมสรรฯ มีดอกทองกวาว ปี พ.ศ.ที่ก่อตั้ง และชื่อของสโมสรรฯ หลักสูตรมี 3 ชั้น คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ทั้งหมด 15 บท อุปกรณ์มี ลิง ถ้วยแก้ว ถ้วยไม้สักทอง...

🎤 **ประธานฝึกการพูดแบบฉบับปล้น** โดย คุณกานต์นลิต วงศ์โพธิ์ชุ่ม : เป็นรายการแรกที่เราฝึกกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า ซึ่งกติกามีการกำหนดเวลาโดยท่านต้องดูสัญญาณไฟ ทักที่ประชุมไฟเขียวขึ้น 1 นาที ครั้ง สีเหลืองปรากฏ 2 นาที ไฟแดงขึ้น 2.30 นาที ไฟแดงดับ พร้อมสัญญาณกริ่งเตือนดังขึ้น ในการตอบมีรางวัล โดยผู้เข้าร่วมประชุมโหวตให้ท่านที่ถูกใจ รางวัลคือ รางวัลปรับมือและถ้วยแก้ว กลับบ้านไป โดยลงคะแนนในโหวตได้

🎤 **คำถามที่ 1** “ร่างทรงน้องโน้ช ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ?” ผู้ตอบ **คุณนิทยา ร่องกลกิจศิลป์** : ความเชื่อและความมกมายมีเส้นบาง ๆ คั่นอยู่ เป็นเรื่องไม่ทำให้ความสำคัญเท่าไร เป็นเรื่องที่ไม่มีการอ้างอิงอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งทางพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี การเชื่อมจิตนั้นเป็นอย่างไรงี้ยังไม่มีอ้างอิง

🎤 **คำถามที่ 2** “กฎหมายที่ใช้กับเด็กที่อายุ 18 แล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ ?” ผู้ตอบ **ดร.กรศิริ ธรรมวุฒิคุณ** : ตามความคิดเห็นนั้น กฎหมายเป็นเครื่องมือและข้อบังคับที่ทำให้บ้านเมืองสงบ เป็นสิ่งที่มีกฎหมายรองรับ ทุกคนสามารถทำตามกฎหมายได้

🎤 **คำถามที่ 3** “การแจกเงินดิจิทัลให้กับเด็กอายุ 16 เหมาะสมหรือไม่ ?” ผู้ตอบ **คุณบุษกร ภิระบรรณ** : คิดว่าเหมาะสม คำว่าเงินใครก็อยากได้ แต่ควรมีการจำกัดในการใช้เพื่อให้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ควรมีการกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้

🎤 **คำถามที่ 4** “เมื่อลูกของท่านเอาแต่เล่นเกมทั้งที่อายุเกิน 20 ปีแล้วแต่ไม่ทำการทํางาน ท่านจะทํายังไง ?” **อ.กรกช ไชยวงศ์** : “เป็นครูใช้ใหม่ ฝากด้วยนะช่วยสอนเขาให้เป็นคนดี” เป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ครูเป็นคำสั้น ๆ แต่มีความหมายมากมาย เราควรยึดหลัก 3 ป คือ **เปิดใจ**รับความเปลี่ยนแปลง **ปรับให้เข้า**กับเด็กเข้ากับยุคสมัย และ **ปลง** สุดท้ายแล้วเราทำได้แค่ปลงเท่านั้น หากเปิด และ ปรับไม่ได้ผล

🎤 **คำถามที่ 5** “ท่านมีลูกอายุ 3 ขวบ ท่านจะให้เขาเป็นอะไรหรือเรียนอะไร ?” ผู้ตอบ **คุณกัลยา ใหญ่ประสาน** : สร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการดำรงชีวิตให้ได้ โดยให้เขาเข้าใจถึงการมีชีวิตเอาตัวรอดให้สามารถอยู่ในสังคมได้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง

🎤 **คำถามที่ 6** “เด็กมีความคิดลบ มองโลกในแง่ร้ายท่านจะสอนอย่างไรให้เขากลับมาที่มีความคิดบวกเช่นเดิม ?” ผู้ตอบ **พระมหาบุญชัย ปภัสสรเมธี** : ให้เด็กเหล่านั้นคือ กตัญญู รู้คุณ ทำให้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ เมื่อรู้จักบุญคุณแล้วก็ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณนั้น เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความรู้คุณและตอบแทนคุณ

🏆 ผู้ประเมินผลการพูดแบบฉับพลัน โดย ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์; ประธานผลการพูดแบบฉับพลันมีบุคลิกที่ดี การเชื่อมโยงถามคำดี แต่ยังขาดไม่มีการทบทวนคำถามให้กับผู้ฟัง ครั้งหน้าควรปรับปรุง ผู้ตอบได้ดี ทั้งตรงประเด็น สร้างความเข้าใจ รวมถึงเป็นการตอบที่ครบสมบูรณ์ บุคลิกของผู้ตอบเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เป็นเรื่องที่น่ายินดี ผู้ฟังก็ตั้งใจ ฟังคำถามและคำตอบ ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลขึ้นอยู่กับผู้ฟัง ว่าท่านจะเลือกท่านใดที่ท่านชอบ

🏆 5 นาทีมีสาระดี ๆ มาฝาก เรื่อง “วิธีการง่ายๆ ในการเพิ่มการทรงตัว” โดย รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ : ท่านเคยล้มหรือไม่ ถ้าเคยแสดงว่าท่านเสียการทรงตัวของท่าน เนื่องจากน้ำหนักตัวของท่านตกอยู่นอกฐานรองรับของร่างกาย คือ การที่เรายืนกางขา ขาชิด ขาเดียว 3 แบบนี้ที่มีฐานการทรงตัวที่มากที่สุดคือ แบบที่ 1 การฝึกการลดฐานการทรงตัวจะเป็นการช่วยเพิ่มการทรงตัวให้เราได้ โดยการฝึกลดฐานของเรา โดยการฝึกยืนบนเส้นที่มีความแคบได้ ค่อย ๆ ลดไปที่ละนิดจะช่วยให้การทรงตัวของเรารดีขึ้น

🏆 3 นาทีแห่งความหรรษา เรื่อง “จ่มเพราะฮัก” โดย คุณหอม อาณาจักรทองคำ : เรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง ภรรยาชอบจ่มให้สามีทุกวัน โอ้ยๆ ตื่นเช้ามาจุ่มโก๋.. ป้อ ๆ แม่ด่าป้อนะ มันยืนด่ากว่านั่งด่า ยืนด่านะป้อ อ้อ มันก็ข้ามหัวป้อเสียนะค่า โดนเมียจ่ม เมียด่าทุกวัน ไปตลาดด้วยกัน หั่นๆ หมากาบจิ้นไปปุ้นละ จ้างมันหยัง เอาไปมันกักินบ่ลำ ครัวในมันมีนี่ โอ้ยๆ อายนี่เอาไม้พาดหัวเหียดีก่า ปูเหยิมนี้ ฮ่า ๆ ฮ่า ๆ

🏆 ปฏิคม โดย คุณธัญวรัตน์ มณีพรรณ : ขอเชิญท่านได้แสดงตัวและแนะนำตนเองให้กับเพื่อนสมาชิกได้รู้จักว่าท่านเป็นใคร ใครเป็นผู้แนะนำท่านมา

- คุณธัญวรัตน์ แสงสุริวงค์ พร้อมสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯในวันนี้
- คุณสุธัญญา ชาวแสง
- คุณไพบรอัน เมเยอร์
- Mr.Geoff Watson
- คุณกชชิต พิชัย
- คุณนรากร พิชัย
- สามเณรปัทมกร พิชัย พร้อมสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯในวันนี้
- คุณปรารค์กัลยากร พิชัย พร้อมสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯในวันนี้

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี

🏆 ผู้ประเมินทั่วไป โดย รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง : ในการทำหน้าที่ของแต่ละท่านนั้น ทุกท่านสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี ซึ่งต้องบอกเลยว่าขอชื่นชมแต่ละท่านที่สามารถทำหน้าที่ได้ดีมาก โดยที่แต่ละที่มีความสำคัญแตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไรผู้ทำหน้าที่แต่ละท่านก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

🏆 รายงานการใช้ภาษา โดย อ.ดารณี คงมัน

🏆 ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น รางวัลถ้วยแก้ว พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD คือ อ.กรกช ไชยวงศ์

🏆 รายงานคำพุ่มเพื่อย โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์

🏆 รายงานการใช้เวลา โดย คุณกานมา กิตติวรรณ

🏆 ข้อคิดคำคม “เหล็กที่ผ่านไฟย่อมแข็งแกร่งฉันใด ใจที่ผ่านอุปสรรคย่อมไม่หวั่นไหวต่อปัญหาฉันนั้น”

(พัก) พักรการประชุม ตื่นน้ำ ชา กาแฟ พุดคุดตามอัยคัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

☞ ขอสมการวะ ระเกล้าดำหัว สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส”

พิธีกรดำเนินรายการ : อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ และ คุณกัลยา ใหญ่ประสาน

รายนามสมาชิกผู้อาวุโส :

พระมหาบุญชัย ปภัสสรเมธี

รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง

รศ.ทัศนาศลัตถะนันท์

คุณเผ่าพงษ์ วิสิทธิ์

คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์

อ.ดารณี คงมัน

คุณบุญรับ เทพยศ

☞ ปิดประชุม เวลา 18.00 น.

☞ เรียบเรียง/รายงาน : คุณธนกร หลูปิ่น

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆ ท่าน*****

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

📣 แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้

☞ เชิญสมาชิกร่วมการประกวดการตอบคำถามแบบฉับพลันประจำปี 2567 ของสโมสรฯ ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

☞ ฝ่ายประชาสัมพันธ์เยาวชนอายุ 15-18 ปี เข้าร่วมประกวดการพูดสุนทรพจน์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

☞ เชิญสมาชิกร่วมการประกวดการพูดแบบเตรียมตัวประจำปี 2567 ของสโมสรฯ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

☞ แจ้งกิจกรรมสัมมนาวิชาการ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ณ ริมดอยรีสอร์ทเชียงใหม่ อ.เชียงใหม่

📣 ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครู และ กัลยาณมิตรทุกท่าน

☞ สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทาง เพจFacebook ของ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>